

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามแรงขายทำกำไร, ความกังวล ศก.โลกกดดัน**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น จากที่แข็งค่าวานนี้ รวมทั้งได้รับแรงกดดันเพิ่มขึ้น จากความกังวลต่อปัญหาหนี้ในยุโรป และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาไม่ดี

\*ยูโรร่วงลงในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังการดิ่งลงอย่างหนักเมื่อคืนนี้ ได้หักล้างแรงบวกในช่วงหลายวันที่ผ่านมาไปจนหมด ขณะที่นักลงทุนเผารวังการแทรกแซงของญี่ปุ่น เพื่อสกัดการแข็งค่าของเยน

\*ความวิตกที่เพิ่มขึ้นว่า โปรตุเกสอาจเผชิญสถานการณ์เช่นเดียวกับกรีซ โดยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือรอบสอง และต้องทำการปรับโครงสร้างหนี้ให้ได้ถ่วงยูโรให้อ่อนค่าลงด้วย

\*ความวิตกดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไป แม้น้ำสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการเปิดตัวกลไกความช่วยเหลือทางการเงินที่ถาวรสำหรับยูโรโซน

\*การพุ่งขึ้นของเยน ทำให้เกิดข่าวลือว่า ญี่ปุ่นอาจจะเข้าแทรกแซงตลาด โดยการแข็งค่าของเยน สะท้อนถึงการอ่อนตัวของดอลลาร์ หลังธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ประกาศว่าจะคงดอกเบี้ยใกล้ 0% ต่อไปจนถึงปลายปี 57 ขณะที่นักวิเคราะห์เชื่อว่า เฟดกำลังเตรียมการผ่อนคลายเชิงปริมาณอีกรอบ

\*สหรัฐเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมการผลิตที่อ่อนแอเกินคาดในเขตมิดเวสต์ ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และราคาบ้านของสหรัฐ ปรับตัวลดลงเช่นกัน

\*นักลงทุนจะรอการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐในวันนี้ และการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค.จาก กระทรวงแรงงานสหรัฐในวันศุกร์นี้

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.040 บาท

\*09.17 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.00/03 จาก 30.90/93 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.99/31.02 จาก 30.91/93 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 76.18/20 จาก 76.16 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3073/74 จาก 1.3088 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เข้านี้(เงินบาท)อ่อนค่ากลับมาตามยูโร และสกุลเงินอื่นๆ ส่วนหนึ่งเป็น take profit เพราะตลาดยังอยู่ในรูปแบบเป็น range มากกว่าเป็น trend เมื่อวานวิ่งมาเยอะก็เลยมี take กันออกมา แล้วข่าวจากต่างประเทศเมื่อคืน ไม่ค่อยดีเท่าไร" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าลงตามสกุลเงินต่างประเทศ จากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น หลังแข็งค่าค่อนข้างมากวานนี้ อีกทั้งข่าวจากต่างประเทศทั้งความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้ในโปรตุเกส รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ก็ผลักดันให้มีแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาเช่นกัน

ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทในวันนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 30.90-31.10 โดยมีปัจจัยต่างประเทศ เป็นปัจจัยชี้้นำหลักต่อไป

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้